

BÁO CÁO

**Tổng kết công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn năm 2021;
triển khai nhiệm vụ năm 2022**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021 chi bộ Trường THCS thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác giảng dạy, học tập của nhà trường;

Bên cạnh những kết quả đạt được thì chi bộ vẫn còn một số khó khăn, đó là, tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động và làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của nhà trường. Nhưng với sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, sự đồng tình ủng hộ của giáo viên và học sinh nên năm 2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra;

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Công tác chính trị tư tưởng.

Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Từ Chi bộ đến Ban giám hiệu và các đoàn thể thông qua các thi đua lớn trong năm, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ngành giao. Nhà trường chủ động phối hợp với các đoàn thể xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng thời xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng cán bộ giáo viên trong việc thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục.

Chi bộ đã thường xuyên quán triệt các nội dung của nghị quyết TW4 – Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến" và "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt là cho đảng viên thấy rõ 27 biểu

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ.

Chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện “Việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, Nghị quyết chi bộ năm 2021 và thực tế tình hình của trường. Qua đó mọi người nắm được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng Đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Chi bộ, nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ lý luận và năng lực chuyên môn. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập và nghiên cứu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Văn bản của ngành tới cán bộ, giáo viên kết quả:

100% Cán bộ giáo viên giữ vững phẩm chất đạo đức, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

100% CBGV chấp hành nghiêm túc các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt kỉ cương, kỉ luật lao động. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị.

100% CBGV tham gia tích cực các cuộc vận động do cấp trên phát động.

100% CBGV tham gia học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng công tác quản lý, phát triển đảng viên:

Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng viên, giáo viên và nhân viên thông qua việc tuyên truyền giáo dục nhân các ngày kỷ niệm lịch sử, thông qua việc giảng dạy và học tập, thông qua các buổi học tập Nghị quyết và thông qua sinh hoạt chi bộ qua đó làm cho cán bộ giáo viên và nhân viên nhận thức đúng về tình hình thế giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từ đó thực hiện đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.

Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn, trong sinh hoạt đều có kiểm điểm đánh giá công tác của tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động của tháng kế tiếp đồng thời phân công và nhắc nhở Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Đã thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, chi bộ đã tổ chức kiểm điểm cá nhân định kỳ hàng tháng. Nhờ vậy các Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, các đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết do chi bộ và cấp trên tổ chức. Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác

bồi dưỡng và phát triển Đảng mới, coi đây là công việc thường xuyên của chi bộ hàng tháng đều có rà soát tình hình phấn đấu của quần chúng để giới thiệu học cảm tình Đảng.

- *Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021*

+ Tổng số đảng viên trong chi bộ có 28 đồng chí;

Trong đó đảng viên chính thức 28 đồng chí,

Kết quả phân loại đảng viên năm 2021 như sau:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 6 đồng chí chiếm 21%;

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 21 đồng chí chiếm 75%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ có 1 đồng chí chiếm 4%

3. Công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên hàng năm theo Chỉ thị số 28-CT/TW

Chi bộ luôn nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng của công tác kết nạp, sàng lọc đảng viên. Thực hiện đầy đủ, minh bạch quy trình, từ phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo.

Chi bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên cần phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của đảng viên; kịp thời động viên, khích lệ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiêm túc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101, Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm.

Chi bộ thực hiện chặt chẽ việc quản lý chuyển sinh hoạt đảng. Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác phải kịp thời chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc việc viết phiếu chuyển sinh hoạt đảng, theo dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí theo quy định.

Mặt khác cấp ủy luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện và sơ, tổng kết, phát huy các đơn vị điển hình thực hiện tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác sinh hoạt định kỳ của chi bộ và cấp ủy được thực hiện đúng quy định.

Bình quân trên 97% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ trong năm.

Năm 2021 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt được 2 chuyên đề: đó là chuyên đề nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác dạy học và giáo dục học sinh và chuyên đề phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng tổ chuyên môn.

Trong các buổi họp đều có sự phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, từng tổ chuyên môn theo yêu cầu công việc của từng tháng.

Công tác đánh giá đảng viên nghiêm túc, chính xác, khách quan. Năm 2021 có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 21, hoàn thành nhiệm vụ 1.

Công tác quản lý đảng viên nghiêm túc.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng;

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và Quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Chi bộ đã giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

6. Công tác Dân vận của Đảng;

Chi bộ luôn nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Trong năm qua chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành để từ đó nhằm nâng cao về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thì việc thực hiện công tác dân vận lồng ghép với các phong trào thi đua cũng được chi bộ quan tâm, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cho bộ chỉ đạo nhà trường và công đoàn luôn phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến vấn đề đối thoại giữa người Ban giám hiệu nhà trường với tập thể cán bộ giáo viên trong toàn trường.

7. Hoạt động của hệ thống chính trị,

7.1. Công đoàn

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục. Công đoàn làm tốt việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, quan tâm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CBGV, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, tổ chức tốt các đợt thi đua trong năm học góp phần thực hiện các mục tiêu GD của nhà trường và công đoàn đề ra. Công đoàn được Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 – 2021

7.2. Đoàn -Đội

Chi bộ đã chỉ đạo liên đội hoạt động nổi bật trong việc giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, phong trào thi đua học tốt, và thực hiện tốt an ninh trật tự, ATGT.

7.3. Hoạt động các tổ, ban chuyên môn

Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trường THCS nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

II - NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN;

1. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong năm 2021.

Trên cơ sở chỉ đạo của ngành, chi bộ đã cụ thể hoá nhiệm vụ năm học, Tùy vào điều kiện thực tế hàng tháng, hàng tuần có bổ sung. Nhờ vậy chất lượng dạy và học trong nhà trường, các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ đề ra đều đạt kết quả tốt.

Với sự chỉ đạo sát sao của chi bộ cũng như các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, cùng với nhiều giải pháp quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dạy học, năm học 2020 - 2021 và học kỳ I năm học 2021 - 2022 trường THCS Kỳ Phương đã đạt được những kết quả vượt bậc được các cấp các ngành đánh giá cao.

1.1 Chất lượng đại trà năm học 2020- 2021:

- *Hạnh kiểm:*

Loại Tốt: 661/698 em; đạt tỉ lệ 94,7%

Loại Khá 33/698 em; đạt tỉ lệ 4,73%

Loại TB 3/698 em; đạt tỉ lệ 0,43%

Loại Yếu 1/698 em; đạt tỉ lệ 0,14%

- *Học lực:*

Loại giỏi: 76/698em; đạt tỉ lệ 10,89 %

Loại Khá: 386/698 em; đạt tỉ lệ 55,3%

Loại TB: 229/698 em; đạt tỉ lệ 32,81%

Loại Yếu: 6 em; đạt tỉ lệ 0,86%

Loại Kém 1 em; đạt tỉ lệ 0.14 %

- Tỉ lệ lên lớp: 99,86%

- Số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97,8%; Tỉ lệ học sinh vào THPT đạt 86,4%; Kết quả thi vào lớp 10 xếp thứ 124/148 trường trên toàn Tỉnh. Xếp thứ 4 toàn thị xã.

1.2 Chất lượng mũi nhọn

- Học sinh giỏi Thị xã: : Năm 2020 – 2021 : 50 giải với 72 lượt học sinh đạt giải; Đầu năm học 2021– 2022: 21 em.

- Học sinh giỏi Tỉnh: 6 em . Hiện nay còn 6 em đang ôn tập để dự thi cấp tỉnh.

1.3. Kết quả thi đua năm học 2020 - 2021

+ Tập Thể:

- Xây dựng trường đạt kiểm định mức độ 3; Củng cố trường chuẩn Quốc Gia giai đoạn 2017 – 2022; Đạt chuẩn về công tác Phổ cập giáo dục; Thư viện đạt chuẩn năm 2020; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học.

- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

+ Cá nhân: 3 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2. Số lượng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

100% GV tham gia viết SKKN trong đó có 14 sáng kiến tham gia dự thi cấp thị xã, kết quả có 11 sáng kiến được công nhận cấp thị xã.

3. Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Chi bộ đã nghiêm túc triển khai kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chi bộ thường xuyên nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu. Chi bộ đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về đạo đức công vụ,

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không được làm.

Vì vậy trong năm 2021, có 97,2% cán bộ giáo viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 96,4 % đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, giáo viên vi phạm những điều không được làm trong kết luận 29 – KL/TU.

4, Công tác xây dựng cơ quan, công sở văn hóa, công sở văn minh;

Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường và công đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường cảnh quan, bài trí công sở theo hướng trang trọng, lịch sự nhưng vẫn thuận tiện cho phụ huynh học sinh đến giải quyết công việc. Thái độ ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp được cải thiện đáng kể với các quy định về “4 xin” và “4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ), thể hiện đúng bản chất của nền hành chính phục vụ. Văn hóa công sở không chỉ được thực hiện nghiêm ở nơi làm việc mà còn ở nơi cư trú của cán bộ, viên chức và người lao động.

5. Công tác xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh (có liên quan đến cơ quan)

- Thường xuyên quán triệt đến từng đảng viên vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc tham gia tích cực xây dựng đô thị văn minh nơi trường đóng cũng như nơi cư trú.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh có liên quan đến nhà trường như: Sử dụng tiết kiệm điện, công tác đảm bảo trật tự an toàn trong nhà trường, công tác cảnh quan...đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí 12 theo Quyết định số 18/2020 của UBND tỉnh quy định.

6. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện tốt công tác phòng chống COVID – 19 trong nhà trường: Tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc các văn bản của các cấp về công tác phòng chống dịch trong trường học . Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch trong nhà trường để kịp thời điều chỉnh; đảm bảo bố trí dạy học giãn cách; bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn; Cài đặt và quét mã QR-code;...Tổ chức dạy học theo phương án đã xây dựng.

Cùng với Ban chỉ đạo của phường, phối hợp với trạm y tế để kịp thời giải quyết những phát sinh xảy ra trong nhà trường liên quan đến dịch bệnh, đảm bảo an toàn tiêm Vacxin cho học sinh.

VI. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC;

1. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tỉ lệ đảng viên giảm so với các năm trước do nhiều giáo viên mới về chưa đủ thời gian công tác; một số giáo viên còn vướng mắc trong công tác hồ sơ.

Một số ít Đảng viên chưa phát huy hết năng lực của bản thân, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phong cách làm việc thiếu năng động, thiếu tính cống hiến, tính phấn đấu dẫn đến hiệu quả một số mặt chưa cao.

2. Về lĩnh vực chuyên môn;

Số lượng giáo viên thiếu, không đồng đều và không ổn định nên ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường đưa ra cũng như kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ.

Chất lượng dạy học chưa đồng đều ở các bộ môn, học sinh yếu kém còn nhiều ở các môn Văn, Toán, Anh. Kỹ năng làm bài của học sinh chưa tốt, số học sinh giỏi cấp thị có tỉ lệ chưa cao so với học sinh dự thi.

Cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp, thiết bị dạy thiếu, chưa đồng bộ, thiếu sự bổ sung liên tục, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học hiện nay.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022:

I. Mục tiêu chung:

1.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

1.2. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối năm.

1.3. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TW, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

1.4. Chú trọng công tác tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong trường học phấn đấu năm 2022 kết nạp 2 quần chúng vào Đảng, 2 đến 4 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng.

1.5. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường và các tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và học kỳ I năm học 2022 - 2023.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định

Tập thể: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cá nhân: Xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó Đảng viên xuất sắc đạt: 6 đồng chí

2. Công tác sinh hoạt chi bộ điểm, Sinh hoạt chuyên đề theo NQ 02 của BTV Thị ủy - Thực hiện 1 cuộc sinh hoạt chi bộ điểm trong năm 2022

- Sinh hoạt chuyên đề 2 lần trong năm 2022

3. Lĩnh vực chuyên môn.

3.1. Danh hiệu tập thể:

Trường: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh

Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc cấp thị

Liên đội: Liên đội tiên tiến cấp thị

3.2. Về cán bộ, giáo viên:

Bảng khen của UBND tỉnh: 1 đ/c,

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5-6 đ/c,

Giấy khen của UBND thị xã 1-2 đ/c,

Lao động tiên tiến khoảng 93-97%,

Sáng kiến kinh nghiệm 12-14 SKKN dự thi cấp thị, trong đó đạt bậc ba 10-12 được công nhận cấp thị.

3.3. Về học sinh:

Học sinh giỏi tỉnh: 4- 6 giải,

Học sinh giỏi văn hoá cấp thị và các cuộc thi khác 9: 25-30 giải,

Học sinh giỏi thể thao: 35 giải, xếp nhì toàn đoàn.

Học sinh xếp loại tiên tiến, HS giỏi: 45 %

Tốt nghiệp THCS: 96% - 98%

Thi tuyển sinh THPT: xếp thứ 4 toàn thị xã (có khoảng cách lớn với đơn vị thứ 5 khoảng 0,3-0,5 điểm, ở tỉnh về mức khoảng 100.

Thi ST KHKT cấp thị: có 2 sản phẩm dự thi, có 1 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

Tham gia có hiệu quả các cuộc thi khác khi phòng tổ chức.

4. Công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025;

Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch của đảng ủy về công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

5. Công tác xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh;

Đảm bảo 100% các yêu cầu về tiêu chí xây dựng đô thị văn minh có liên quan đến nhà trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 của chi bộ trường THCS Kỳ Phương, kính đề nghị các đồng chí Đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ phường Kỳ Phương;
- Đảng viên chi bộ
- Lưu./.

T/M. BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY
BÍ THƯ

Trần Văn Sơn